



ร.ก.ส. เตือนภัยมิจฉาชีพ แอบใช้ภาพธนาคารลวงบริการสินเชื่อ

นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีกลุ่มผู้ใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ แอบอ้างใช้ภาพผู้บริหารและภาพที่สื่อถึงธนาคาร นำเสนอเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชัน เฟสบุ๊กหรือแอปพลิเคชันไลน์ โดยให้ติดต่อหรือคลิกลิงก์ในการรับบริการสินเชื่อที่นำเสนอ นั้น ธ.ก.ส. ขอเรียนว่า ธ.ก.ส. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพและสื่อดังกล่าว อีกทั้งธนาคารไม่มีนโยบายในการปล่อยสินเชื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และ SMS จึงขอให้เกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปอย่าหลงเชื่อหรือคลิกเข้าไปใช้บริการตามข้อมูลดังกล่าว

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. มีช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการคือ เว็บไซต์ www.baac.or.th, Facebook Page “ธกส BAAC Thailand” เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการหรือข้อมูลข่าวสารสำคัญไปยังลูกค้า รวมถึงการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และ LINE Official Account : @baacfamily ที่เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการไปยังลูกค้า รวมถึงการแจ้ง

ความประสงค์เบื้องต้นในการขอใช้บริการสินเชื่อบางประเภทกับ ธ.ก.ส. เท่านั้น ซึ่งหากถูกต้องตามหลักเกณฑ์ธนาคาร จึงจะนัดหมายทำสัญญาต่อไป โดยจุดสังเกต LINE Official Account : @baacfamily จะมีโลโก้ ธ.ก.ส. และสัญลักษณ์รูปโล่สีเขียวบริเวณหน้าชื่อและมียอดผู้ติดตามปัจจุบันกว่า 11 ล้านคน

นายไพศาล กล่าวว่า ในปัจจุบันมีการหลอกลวงจากมิจฉาชีพในหลากหลายรูปแบบผ่านช่องทาง SMS และสื่อสังคมออนไลน์ ธ.ก.ส. จึงขอให้ท่านใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในการติดต่อหรือทำธุรกรรมออนไลน์ หากพบเห็นการแอบอ้างต่าง ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ Call Center 02 555 0555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงเว็บไซต์ www.baac.or.th และ Facebook Page “ธกส BAAC Thailand” ทั้งนี้ ธนาคารจะดำเนินการเอาผิดตามขั้นตอนทางกฎหมายกับผู้หลอกลวงในลักษณะดังกล่าวต่อไป

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ.ข่าวพู่กันหุ้น
โทร. (02) 555-0923-25

www.thaicorporatenews.com

- ตรวจสอบรายชื่อลงประกาศ
- ดาวน์โหลดหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงประกาศ

HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา

02-555-0700 กด 1

Download หลักสูตรอบรมได้ที่

www.dst.co.th

บริการออกแบบ
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกวัน 02-555-0921



แบงก์ชาติ ห่วงลบประวัติลูกหนี้ พันเครดิตบูโร ลดความเชื่อมั่นระบบการเงิน

นายธarithi บันเปี่ยมราษฎร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบาย สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า กรณีที่มีการเสนอให้ล้างประวัติเครดิตบูโร ยกเลิกแบล็กลิสต์บูโรนั้น เป็นสิ่งที่ ธปท. ไม่เห็นด้วย เนื่องจากข้อมูลเครดิตของลูกหนี้ เปรียบเสมือน “สมุดพก” ที่สะท้อนพฤติกรรมของลูกหนี้ อย่างตรงไปตรงมา และถูกต้องที่สุด อีกทั้งยังเป็นข้อมูลที่ น่าเชื่อถือได้ ดังนั้น การเสนอให้ล้างประวัติลูกหนี้ใน เครดิตบูโร หรือยกเลิกแบล็กลิสต์บูโร จึงเปรียบเสมือน การล้างประวัติเครดิตทางการเงิน พฤติกรรมลูกหนี้ทั้งหมด ในระบบ ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา สิ่งเหล่านี้อาจกระทบต่อความ เชื่อมั่น ความเชื่อถือต่อระบบการเงินในอนาคตได้ โดยเฉพาะ ในด้านการปล่อยสินเชื่อเท่านั้น ที่อาจทำให้ผู้กู้เข้าถึงสินเชื่อ ได้ยากมากขึ้น เพราะข้อมูลบางส่วนหายไป แต่จะกระทบ ถึงผู้ฝากเงินให้ขาดความเชื่อมั่นในสถาบันการเงิน

นอกจากนี้ ยังกระทบต่อเครดิตเรตติ้งของภาคสถาบัน การเงินได้ เพราะข้อมูลมีความไม่ถูกต้อง จากการลบประวัติ ความเสี่ยงต่าง ๆ ออกไป ซึ่งลามกระทบต่อมุมมองของสถาบัน การเงินไทยให้ลดลงได้ ดังนั้น นโยบายดังกล่าว เชื่อว่า อาจเป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกหนี้บางกลุ่ม แต่จะมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ของระบบการเงิน

“การล้างข้อมูลลูกหนี้ในเครดิตบูโร ไม่ว่าจะลบระยะสั้น หรือลบทั้งหมด ไม่ส่งผลดีทั้งนั้น เพราะประวัติเครดิตในเครดิต บูโร เปรียบเสมือนสมุดพก ที่สะท้อนความน่าเชื่อถือ ให้คน เชื่อใจกัน ระบบน่าเชื่อถือที่ตรงไปตรงมาที่สุด ดังนั้น หาก ลบประวัติบางส่วนออก คนจะสงสัยทั้งระบบ อาจกระทบ ทั้งระบบ ทำให้ท้ายที่สุดแล้ว อาจกระทบต่อการเข้าถึง สินเชื่อได้ ดังนั้น เหล่านี้ถือเป็นความเสี่ยงสูงมาก และไม่มี ประเทศไหนในโลกที่ทำนโยบายดังกล่าว”

นายธarithi กล่าวอีกว่า ทางเลือกที่ดีกว่าในการช่วยเหลือ ลูกหนี้หรือช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการ ทางการเงิน คือ การเจรจากับสถาบันการเงิน เพื่อหาแนวทาง ช่วยเหลือผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ หรือมาตรการต่าง ๆ ซึ่ง หากลูกหนี้ได้รับการช่วยเหลือ ท้ายที่สุดแล้ว ลูกหนี้อาจถูกปรับ ให้เป็นลูกหนี้ปกติได้ในท้ายที่สุด

เช่นเดียวกัน ลูกหนี้รหัส 21 ที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด รายได้หรือเอ็นพีแอล ในช่วงโควิด-19 ที่ต้องได้รับการ ช่วยเหลือผ่านการหารือกับสถาบันการเงิน เพราะอีกด้าน การที่สถาบันการเงินช่วยลูกหนี้ จะเป็นหนทางในการช่วย ลดหนี้เสียในระบบได้

“เราอยากให้คนที่ติดภาระหนี้เข้าหาแบงก์ เพราะแบงก์ ให้ความช่วยเหลือสูงมาก คนที่ติดหนี้เสียส่วนใหญ่แบงก์จะ หาตัวไม่เจอ นึกว่าได้เงินฟรีบ้าง ก็เลยไม่ติดต่อแบงก์ ดังนั้น การเครดิตของลูกหนี้ ทางเดียวคือ การเจรจากับแบงก์ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ ซึ่งเชื่อว่าแบงก์พร้อมช่วยเหลือ เหล่านี้ถือเป็นทางเลือกที่ถูกต้องที่สุดแล้ว ดีกว่าการลบประวัติ เครดิตออก ที่อาจกระทบต่อระบบจนเกิดวิกฤติของระบบ สถาบันการเงินได้ คนได้ประโยชน์นิดเดียว แต่คนเสีย เยอะมาก ดังนั้น เสียมากกว่าได้”

ด้านนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) กล่าวว่า กรณีมีการ เสนอให้ลบข้อมูลเครดิตลูกหนี้บางส่วนออกไป เชื่ออาจกระทบ ต่อประวัติลูกหนี้ให้ขาดความสมบูรณ์ ดังนั้น ในแง่สถาบัน การเงินที่ปล่อยสินเชื่อ อาจกังวลได้จากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ดังนั้น เหล่านี้อาจสร้างความเสียหายให้กับระบบการเงิน ในอนาคต จากข้อมูลทางการเงินที่ไม่ครบถ้วน ที่อาจสร้างความเสียหาย เหมือนที่เกิดวิกฤติในปี 2540

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th



สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ภาคดัชนีค้าปลีกปี 66 พื้นตัวไม่สมดุล

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดตัวแพลตฟอร์มความเชื่อมั่น (Retail Sentiment Index) ของผู้ประกอบการค้าปลีกประจำเดือน ธันวาคม 2565 พบว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 7.2 จุด จากปัจจัยสนับสนุนชั่วคราวของช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งผู้ประกอบการในซีกค้าปลีกยังขาดแคลนผู้ส่งเสริมการขายอย่างหนัก รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ดัชนี RSI ระยะ 3 เดือนจากนี้ (ม.ค. - มี.ค.) อาจลดลง เนื่องจากกำลังซื้อฐานรากยังอ่อนแอ, ต้นทุนค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นจากราคาสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น, ค่าสาธารณูปโภค และความกังวลต่อความไม่ชัดเจนของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่เป็นไปตามเป้า

นายจักรชัย ตวงรัตนพันธ์ รองประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าว ว่า "ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ค้าปลีก (Retail Sentiment Index - RSI) เดือน ธันวาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 7.2 จุด เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการจับจ่ายในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการโควิดและเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ส่งผลให้ความเชื่อมั่นต่อยอดขายสาขาเดิม (SSSG), ยอดใช้จ่ายต่อครั้ง (Spending Per Bill หรือ Per Basket Size) และความถี่ของผู้ใช้บริการ (Frequency) ปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพิจารณาตามประเภทร้านค้า พบว่าความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการร้านค้าประเภทภัตตาคาร ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้า ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่ร้านค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีความเชื่อมั่นลดลงหลังมีการเร่งซื้อเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทางภาคใต้ RSI ใน 3 เดือนจากนี้ (ม.ค. - มี.ค.) มีแนวโน้ม

ปรับลดลง แต่ยังคงอยู่ในระดับ 50 จากปัจจัยกดดันทั้งภาวะเงินเฟ้อที่ยังสูง กำลังซื้ออ่อนแอ หรือครัวเรือนมาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐที่ทยอยหมดลง แนวโน้มต้นทุนที่ปรับสูงขึ้นทั้งจากค่าวัตถุดิบ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบว่าภาคฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีลักษณะไม่สมดุล (K-shape Recovery) สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ โดยธุรกิจร้อยละ 30 ยังไม่ฟื้นตัวและคาดว่าจะสามารถฟื้นตัวได้ในปี 2567 ในขณะที่ร้อยละ 11 ฟื้นตัวแล้ว ในปี 2565 ส่วนที่เหลือคาดว่าจะเริ่มฟื้นตัวและขยายตัวได้ในปี 2566 ทางสมาคมฯ จึงมีความเห็นว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐที่จะเข้ามาอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจต้องมีความหลากหลาย ตรงเป้าหมาย ไม่ซับซ้อน เน้นการเพิ่มกำลังซื้อแก่ผู้บริโภคฐานรากที่ยังอ่อนแอ เพื่อกระตุ้นการจับจ่าย ในขณะที่ผู้บริโภคระดับบน ผู้มีรายได้ประจำที่มีกำลังซื้อต้องใช้จ่ายการต่างชุดกัน โดยเน้นย้ำว่ารัฐต้องลดมาตรการที่ต่อเนื่องและระมัดระวังกว่าจะเห็นการฟื้นตัวของธุรกิจที่ชัดเจน

สรุปภาพรวมการค้าปลีกไทยอยู่ในช่วงฟื้นตัวไม่เท่ากัน หรือขาดสมดุล (K-Shaped Recovery) อีกทั้งต้องเผชิญกับมุมมองเศรษฐกิจอย่างน้อย 5 จุด ประกอบด้วย 1. ภาวะเงินเฟ้อตอกเบียดเพิ่มสูง 2. ภาวะหนี้ครัวเรือนสูงที่เป็นจุดดักการบริโภค 3. ราคาน้ำมันและแก๊สปรับขึ้นสูงต่อไป 4. การกักตุนมาตรการของโควิด-19 และ 5. การปรับเพิ่มของค่าแรง-แรงงานขาดแคลน ผู้ประกอบการจึงควรเสริมความพร้อมในการรับมือพร้อมนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนหรือ ESG เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ เพราะอนาคตของค้าปลีกไทยในอีก 3 ปีข้างหน้าเราอาจไม่เห็นภาพค้าปลีกยุคเดิมอีกต่อไป

In-House Training บริการจัดอบรมในสถานที่ของลูกค้า

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาระบบและเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดสามารถอบรมคุณลูกค้าสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ In-House

- Update มาตรฐานบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - เทคนิคการเจรจา
- Service Skill - Team Work - การบริหารงานลูกค้า - Sales Strategy - HR for Non-HR - การประชุมเชิงปฏิบัติการ - CRM

สนใจติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training โทร: 02-025-0700 Ext 717, 718, 719, 720 E-Mail: inhouse@shmmf.co.th Website: www.shmmf.co.th

ฉบับที่ 3029 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 หน้า 1



Hikari (Thailand) Co., Ltd. 859 Moo4 Bangsoo Industrial Estate Soi.11, Sakhum Rd., T.Parkana A.Muang Samutprakarn 10280
บริษัท ฮิคาริ (ประเทศไทย) จำกัด 859 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ. 11 อ.สุภูมิวิห ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทร : 02-710660-81 แฟกซ์ : 02-7106613 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115555040001

วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2566
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ฮิคาริ (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ฮิคาริ (ประเทศไทย) จำกัด มีมติให้ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:00 - 10:00 น ณ บริษัท ฮิคาริ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 859 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ. 11 อ.สุภูมิวิห ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณายกมติมติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายแทนใจ ใจพานิช)
กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 3029 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ล่าดับที่ 2



FIRE PROTECTION COATING TECHNOLOGIES LTD.
95/81 PANYAINTHA RD., KWENG BANGCHAI, KHET KLONGSAMYA, BANGKOK, 10510
TEL. 08-1860-4498

10 กุมภาพันธ์ 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฟร์โพรเทคชั่น เทคโนโลยี เทคโนโลยี จำกัด

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทไฟร์โพรเทคชั่น จำกัดมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ วันและที่ 95/81 ถนนปิ่นเกล้าอนุสาวรีย์ แขวงบางจัน เขตคลองสานวราช กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- 1. พิจารณาเรื่องรับรองงบการเงิน (สำหรับงวด ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)
- 2. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวพร้อมพียงกันด้วย จักขอขอบคุณ



ขอแสดงความนับถือ

กันหนัดใจ ใจพานิช

(นางสาวกันหนัดใจ ใจพานิช)
กรรมการผู้จัดการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

กันหนัดใจ ใจพานิช

(นางสาวกันหนัดใจ ใจพานิช)
กรรมการผู้จัดการ

“อาคม”

สุนโยบายซื้อเพลิงการปันแบบยั่งยืน

ในการประชุม World Economic Forum (WEF) ประจำปี 2566 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมการเสวนาในฐานะผู้สนทนาหลัก (Lead Speaker) ภายใต้หัวข้อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก (Traveling Again, Differently) และหัวข้อพันธสัญญาสีเขียวของอาเซียน (ASEAN's Green Promise) โดยมีผลการเสวนาสรุปได้ดังนี้

1. การเสวนาหัวข้อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ผู้เข้าร่วมการเสวนาได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะในธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงบริบทนักท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข อาทิ การดำเนินการภายใต้ Phuket Sandbox และหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลาย ไทยมีนโยบายในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้เข้าถึงชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อย และลดความแออัดของนักท่องเที่ยวในเมืองหลัก รวมถึงสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายและใช้เวลาในประเทศไทยมากขึ้น ด้วยยุทธศาสตร์ 5F (Food, Fashion, Festival, Fighting (Thai Boxing), Film) และเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นอกจากนี้ ไทยอาจพิจารณาดำเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel) ในอนาคต เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในธุรกิจการบินด้วย

2. การเสวนาหัวข้อพันธสัญญาสีเขียวของอาเซียน การเสวนาเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้อาเซียนบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของไทยในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และความตกลงปารีส ซึ่งไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ในการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติ 2022 ครั้งที่ 27 (The 27th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change : COP27) ที่ซึ่งบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2608

ในการนี้ ไทยจึงได้ผลักดันโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-และสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy Model) รวมถึงการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Finance) อาทิ การออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Bond) การออกตราสารหนี้ข้ามพรมแดน โดยผูกขาดกับบริษัทค้าหลักทรัพย์ของอาเซียนเพื่อความยั่งยืนในสกุลเงินบาท เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้หารือทวิภาคีกับผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชน ได้แก่ Mr. Ryan McInerney ประธานบริษัท Visa เกี่ยวกับกรนำเทคโนโลยีของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงการพิจารณาการออกตราสารหนี้ของอาเซียน และการทำธุรกิจร่วมกับ Mr. Sigve Brekke ประธานบริษัท Telenor Group เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในไทย โดยเฉพาะการลงทุนด้านโทรคมนาคม

In-House Training บริการจัดอบรมในสถานที่ของลูกค้า

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาระบบและเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดสามารถอบรมคุณลูกค้าสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ In-House

- Update มาตรฐานบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - เทคนิคการเจรจา
- Service Skill - Team Work - การบริหารงานลูกค้า - Sales Strategy - HR for Non-HR - การประชุมเชิงปฏิบัติการ - CRM

สนใจติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training โทร: 02-025-0700 Ext 717, 718, 719, 720 E-Mail: inhouse@shmmf.co.th



ฉบับที่ 3029 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ล่าดับที่ 3

ฉบับที่ 3029 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ล่าดับที่ 4

บริษัท ชูนสุย (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ชูนสุย (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานเลขที่ 81/4 ซอยวัดสิงห์ ถนนปทุมธานี-สามโคก ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากกำไรสะสมสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2557 และเป็นกำไรสุทธิประจำปีรายละเอียดตามเอกสารแนบ และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,000,000.-บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ขอแสดงความนับถือ


(นายไข่มอง สงง)

กรรมการบริษัท



ฉบับที่ 3029 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ลำดับที่ 5

บริษัท ชูนสุย (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดบัญชีประจักษ์บัญชีเงินปันผล งบการเงินและรายการการโอนเงินตามบัญชี

ปีบัญชี	ปีงบการเงิน	ปีบัญชี	ปีงบการเงิน	ปีบัญชี	ปีงบการเงิน	งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
						กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ		
2557	2557	2557	2557	2557	2557	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
2558	2558	2558	2558	2558	2558	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
2559	2559	2559	2559	2559	2559	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
2560	2560	2560	2560	2560	2560	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
2561	2561	2561	2561	2561	2561	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
2562	2562	2562	2562	2562	2562	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
2563	2563	2563	2563	2563	2563	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
2564	2564	2564	2564	2564	2564	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000
2565	2565	2565	2565	2565	2565	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
2566	2566	2566	2566	2566	2566	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000
รวม						15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000


(นายไข่มอง สงง)

ฉบับที่ 3029 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ลำดับที่ 6



วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บางกอก โอ โทอะ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท บางกอก โอ โทอะ จำกัด ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงาน บริษัท บางกอก โอ โทอะ จำกัด เลขที่ 1/7 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 พิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดกรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปของบริษัทฯ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯพร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


(นายไข่มอง สงง)
กรรมการ

บริษัท บางกอก โอ โทอะ จำกัด
ฉบับที่ 3029 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ลำดับที่ 7



บริษัท บริหารสินทรัพย์ ฮาร์โมนิซ จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0135555015738
72/35 หมู่ที่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลวิภาวดีรังสิต จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทร 02-961-9014 เบอร์โทรสาร 02-961-9013 harmonisch@gmail.com

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ฮาร์โมนิซ จำกัด
ณ 72/35 หมู่ที่ 3
ตำบลวิภาวดีรังสิต อำเภอวิภาวดี
จังหวัดนนทบุรี 11120
วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 02/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท บริหารสินทรัพย์ ฮาร์โมนิซ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 02/2566 ในวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 72/35 หมู่ที่ 3 ตำบลวิภาวดีรังสิต อำเภอวิภาวดี จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน สิบล้านบาท (10,000,000)
- วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคคห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน) ดังนี้
"ข้อ 5. ทุนของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวนหนึ่งร้อยสามสิบล้านบาท (130,000,000) แบ่งออกเป็น สิบสามส่วนหุ้น (13,000,000) มูลค่าหุ้นละสิบบาท (10)"
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้น ไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน
ด้วย จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูง


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(นายธีรุต พุทธรังษี)

ฉบับที่ 3029 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ลำดับที่ 8



NOTICE OF 2023 ORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an 2023 ordinary general meeting of shareholders of Reed Tradex Co., Ltd (the "Company") will be held via electronic meeting in accordance with the laws in relation to electronic meeting on Wednesday, 1 March 2023 at 10.00 a.m. (Singapore time)/ 9.00 a.m.(Thailand time) The arrangement for the electronic meeting is as follows:

Thai Shareholder: To be present at Reed Tradex Thailand office and join the electronic meeting using Microsoft Teams

Address: 23rd Floor Sathorn Nakorn Tower 100/68-69 North Sathorn Road, Khwaeng Silom, Khet Bangrak, Bangkok, Meeting room #3.

Foreign Shareholders: To be present at Reed Exhibitions Singapore office and join the electronic meeting using Microsoft Teams

Address: 1 Changi Business Park Crescent #06-01 Board room, Plaza 8 @ CBP Tower A Singapore 486025.

to transact the following businesses:

- 1) Consider the Report of Directors relating to Company Matters in 2022 and provide opinion for the Business in future
- 2) Receive and adopt the Audited Financial Statements for the financial year ended 31 December 2021 together with the Auditor's Report
- 3) Appointment of auditor and to fix the auditors remuneration
- 4) Election of directors to replace existing directors who are due for rotational retirement
- 5) Approve FY2023 Company Budget
- 6) Approve FY2022 Bonus / Incentive Payout and FY2023 Salary Adjustments
- 7) Consider and approve any FY2022 Dividend, remuneration of Directors and the Allocation of Legal Reserves of the Company
- 8) Any Other Business
 - (i) Closure of Vietnam Rep Office
 - (ii) Change in Bank Mandate (To remove Paul)
 - (iii) Proposed Improvements to employee benefits
 - (iv) FY2023 tax filing

BY ORDER OF THE BOARD

Mr. Yeh Chien Ee
Chairman
21 February 2023

ฉบับที่ 3029 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ลำดับที่ 9



วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไอเอซี แมนูแฟคเจอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด

หัวข้อคณะกรรมการบริหารของบริษัท ไอเอซี แมนูแฟคเจอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด

มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. โดยการประชุม

ทางไกลผ่านระบบวิดีโอ (Video Conference) ณ สำนักงานเลขที่ 789/332 หมู่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 พิจารณาการขอออกของกรรมการ
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่ตำแหน่งที่ว่าง
- วาระที่ 4 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้ถือหุ้นของเดิมของบริษัท
- วาระที่ 5 พิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้ถือหุ้นของเดิม
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ
土日賣史
กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 3029 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ลำดับที่ 10

Yume REI Co.,Ltd.
Date 21st February 2023

Subject: Invitation to join the extraordinary shareholders' Meeting No. 1/2023
Attention: Shareholders of the Company.

By the Directors' resolution, the Extraordinary Shareholders' Meeting No. 1/2023 will be held on 2nd March 2023 at 9:00 am at 399 Interchange 21Building, 22nd floor, Sukhumvit Road, North Klongtoey, Wattana, Bangkok, 10110. To consider the agenda as follows:-

1. To appoint an auditor and fix the remuneration.
2. To consider other the matters. (if any)

Please attend the meeting on the day, at time and please as stated above. If you cannot join the meeting. Please make the proxy for your replacement in joining the meeting.



Faithfully yours,

Miss KHAR WAH MARGARET YAO

ฉบับที่ 3029 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ลำดับที่ 11



Ookbee U Co.,Ltd. No. 1104/207-209, Noble Pattanakarn Village, Patthanakarn Rd, Suanluang, Bangkok 10250
บริษัท อูคบี ยู จำกัด 1104/207-209 หมู่บ้านโนเบิลพัตนการ ก.พัตนการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
TEL : +662-187-2666, +662-187-2701-8 FAX : +662-187-2700

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท อูคบี ยู จำกัด

บริษัท อูคบี ยู จำกัด ("บริษัท") ขอเรียนเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 1104/207-209 หมู่บ้านโนเบิลพัตนการ ถนนพัตนการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565
- วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหมวดหมู่บริษัทของบริษัฯ ข้อ 3. เป็นดังนี้
"ข้อ 3. วัตถุประสงค์ที่หลายของบริษัฯมี 38 ข้อ ดังปรากฏในแบบ 2. ที่แนบ"
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อพิจารณาการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจเข้าร่วมประชุม หรืออาจมอบอำนาจให้แก่บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนในการประชุมได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบอำนาจ โปรดมอบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ใบราคา 20 บาทพร้อมอำนาจในที่ประชุม (หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุม) เมื่อเริ่มประชุม หรือก่อนเริ่มประชุมครั้งนั้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิตต์ภรณ์ จิตต์ภรณ์)
กรรมการ

ฉบับที่ 3029 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ลำดับที่ 12

ซีไอโอใหม่ OR ชูแนวคิด RISE OR ต้นมาร์เก็ตแชนจ์ขึ้นเบอร์ 1

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) เปิดเผยว่า ภายหลังจากเข้ารับตำแหน่ง CEO คนใหม่ของ OR พร้อมสานต่อวิสัยทัศน์ “Empowering All toward Inclusive Growth” หรือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน” และมุ่งผลักดัน OR ให้ทะยานไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยแนวคิด “RISE OR” สะท้อนถึงบทบาทความเป็นผู้นำ โดยวางเป้าหมายมีมาร์เก็ตแชนจ์เป็นอันดับ 1 ในธุรกิจ EV ภายในปีนี้ และรักษาผู้นำมาร์เก็ตแชนจ์ของธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน

สำหรับ RISE OR ประกอบด้วย

1. Result การมุ่งสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
2. Intelligence การตัดสินใจที่ฉลาดบนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ
3. Synergy การผนึกกำลังของธุรกิจทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม ปตท.
4. Entrepreneurship การทุ่มเทในบทบาทหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ โดยให้ความสำคัญกับการลงมือทำที่ชัดเจนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่

4.1 Synchronization for Ecosystem หรือ การประสานธุรกิจพลังงานและไลฟ์สไตล์ให้เป็นหนึ่ง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศของ OR ผ่านการใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของแต่ละธุรกิจ ในการเสริมความเข้มแข็งซึ่งกันและกัน ให้สามารถตอบโจทย์วิถีชีวิตแห่งอนาคต ทั้งด้าน Offline และ Online

4.2 Synergy for Impact หรือการผนึกกำลังของธุรกิจทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม ปตท. เพื่อยกระดับผลกระทบเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดแบบครบวงจร พร้อมเปิดประตูความร่วมมือสู่การเติบโตร่วมกัน

4.3 Sustainability for Future หรือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน SDG ในแบบฉบับของ OR เพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย OR 2030 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งยังได้เสริมแนวคิดใหม่ในการบริหารงาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย Seamless Mobility โดยวางเป้าหมายจุดชาร์จรถไฟฟ้าที่ 7,000 จุดทั่วประเทศในปี 73, All Lifestyles, Global Market และ OR Innovation ได้แก่ Ecosystem Design หรือการออกแบบระบบนิเวศสำหรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า Professional Management หรือการพัฒนาบุคลากรภายในควบคู่กับการสรรหาพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอก Strategic Alliance หรือการสร้างพันธมิตรเพื่อหาโอกาสขยายธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศ Sustainability Criteria หรือการกำหนดหลักเกณฑ์ด้าน People & Planet ในการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืน นายดิษทัต กล่าวว่า สำหรับแผนการลงทุนที่จะเข้ามาหนุนการเติบโต บริษัทวางงบลงทุน 5 ปีราว 100,000 ล้านบาท โดยจะใช้ในปีนี้ 31,000 ล้านบาท แบ่งเป็นธุรกิจ Mobility ราว 22%, Lifestyle 45%, Global 16%, Innovation 17% ขณะที่ผลประกอบการปีนี้ เบื้องต้นคาดว่าจะเติบโตดีกว่าปีก่อนจากดีมานด์เพิ่มขึ้นตามการใช้จ่ายใช้สอยของประชาชนในประเทศ รวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางในไทยมากขึ้นหลังเปิดประเทศ ซึ่งจะเข้ามาหนุนยอดขายให้เร่งตัวขึ้น โดยเฉพาะน้ำมันอากาศยาน (Jet) ที่ปัจจุบันยังอยู่ในระดับต่ำ OR จึงยังมองหาโอกาสการเติบโตทางธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจับมือกับพาร์ทเนอร์ที่มีคุณภาพในการดำเนินธุรกิจ

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

และนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th



ธรรมนิติ
DHARMNITI

— ผู้ทำบัญชี —
ต้องอบรม... 1 ปี
ให้ครบ 12 ชั่วโมง

เก็บชั่วโมง CPD

"ธรรมนิติ" ผู้นำด้านการอบรม CPD ราคาพิเศษ

เริ่มต้นที่... **900.-**



▶ www.dst.co.th



▶ Dharmniti Seminar & Training



▶ 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4



▶ @dharmaiseminar, @dharmaitih



▶ 02-555-0710

เปิดให้บริการแล้ว !! เลือกวันที่ลงประกาศล่วงหน้าได้เอง

หนังสือพิมพ์รายวัน

ข่าวพู่กัน
หุ่น



อัตราค่าลงประกาศ

ราคาสมาชิก 250 บาท/กรอบ
ราคาบุคคลทั่วไป 300 บาท/กรอบ

กฎหมายยังไม่ยกเลิก ! กำหนดให้ต้องลงประกาศ เมื่อกระทำการดังต่อไปนี้

- ▶ รับรองงบการเงิน
- ▶ จ่ายเงินปันผล
- ▶ เลิกบริษัท/เลิกห้าง
- ▶ ย้ายสำนักงานข้ามจังหวัด
- ▶ แปรสภาพห้างหุ้นเป็นบริษัท
- ▶ งบดุลบริษัทมหาชน
- ▶ ประกาศคำสั่งศาล
- ▶ เปลี่ยนแปลงกรรมการ
- ▶ เพิ่มทุน/ลดทุน
- ▶ แก้ไขวัตถุประสงค์
- ▶ เปลี่ยนชื่อบริษัท-ตราประทับ
- ▶ ควบบริษัท
- ▶ บังคับจำนอง, โกงตอน, ล้มละลาย
- ▶ ประกาศอื่นๆ

ลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพียง 4 ขั้นตอน พร้อมจัดส่งหนังสือพิมพ์ (ฉบับจริง)
ได้ที่ www.thaicorporatenews.com

รับลงประกาศโฆษณาตามกฎหมายบังคับ

ลงประกาศง่าย ผ่านเว็บไซต์ **เพียง 4 ขั้นตอน** (ลงเองได้ 24 ชม.)



กฎหมายบังคับ



ให้นิติบุคคลดำเนินการประกาศข้อความ หนังสือเชิญประชุม ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่

โดยจะต้องลงประกาศอย่างน้อย 1 ฉบับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 และส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ทางไปรษณีย์ตอบรับถึงผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วัน กรณีเป็นมติพิเศษอย่างน้อย 14 วัน **เมื่อกระทำการดังต่อไปนี้**



- **เชิญประชุมผู้ถือหุ้น** รับรองงบการเงิน
- **การจ่ายเงินปันผล, ย้ายสำนักงานใหม่**
- **เปลี่ยนชื่อบริษัท, แก้ไขเพิ่มดวงตราสำคัญ**
- **เลิกบริษัท, เลิกห้าง, ชำระบัญชี**
- **เปลี่ยนแปลงกรรมการ** เข้า - ออก
- **แก้ไขข้อบังคับ, แก้ไขวัตถุประสงค์**
- **เพิ่มทุน, ลดทุนบริษัท, ควบบริษัท**
- **แปรสภาพ หก.** เป็นบริษัทจำกัด



รับลงประกาศโฆษณา

- ประกาศคำสั่งศาล
- ประกาศซื้อขายที่ดิน
- อาญัติทรัพย์สิน
- ลงประกาศพันสภาพพนักงาน
- ลงประกาศฟ้องร้อง
- ประกาศข่าวเปิดตัวสินค้าและบริการ
- บังคับจำนอง, ใต้ถุน, ล้มละลาย
- ฯลฯ

โปรโมชั่นพิเศษ วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายการ	ราคาบุคคลทั่วไป	ราคาสมาชิก
1 กรอบ	300 บาท	250 บาท
แฟ้มเกจ 1 10 กรอบ	2,700 บาท	2,380 บาท
แฟ้มเกจ 2 30 กรอบ	7,650 บาท	6,750 บาท
แฟ้มเกจ 3 50 กรอบ	12,000 บาท	10,650 บาท

หมายเหตุ 1. ราคาขึ้นอยู่กับมูลค่าเพิ่มแล้ว 2. กรณีซื้อแฟ้มเกจทางบริษัทฯ จะออกใบกำกับภาษี 1 แฟ้มเกจ/1 บริษัท 3. สงวนสิทธิ์ใช้แฟ้มเกจลงประกาศได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น